

ที่ ศธ ๐๔๑๔๓/๑๘๙๒



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
สกลนคร เขต ๒ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัด  
สกลนคร ๔๗๑๑๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๗๔๓๖  
ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๑๑๐  
ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
๓. แบบคำร้องขอย้าย จำนวน ๑ ชุด
๔. แบบรายงานข้อมูลประกอบการประเมินองค์ประกอบการย้ายฯ จำนวน ๑ ชุด
๕. บัญชีแสดงข้อมูลอัตรากำลังครู จำนวน ๑ ชุด
๖. บัญชีรายละเอียดอัตราว่าง จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา เพื่อให้ถือปฏิบัติโดยกำหนดให้ผู้มีคุณสมบัติและประสงค์ขอย้ายกรณีปกติ ในเดือนมกราคมของทุกปี  
ความแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดปฏิทินการย้ายพร้อมรายละเอียด  
ตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู(กรณีปกติ)  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑, ๒

ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  
ผู้ประสงค์ขอย้ายกรณีปกติและย้ายสับเปลี่ยนตัวบุคคลระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา ให้จัดส่งคำร้องขอย้ายตามแบบที่  
กำหนด พร้อมแบบรายงานข้อมูลประกอบการประเมินการย้ายที่แนบเอกสารหลักฐานอ้างอิง และได้รับการรับรอง  
สำเนาถูกต้องโดยผู้เกี่ยวข้องแล้ว(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)และสำเนา ก.พ.๗ ที่เป็นปัจจุบัน สำเนาทะเบียนบ้าน  
พร้อมความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๒ ชุด ตามปฏิทินที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐานกำหนด ระหว่างวันที่ ๕ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และขอความอนุเคราะห์รวบรวมส่งสำนักงานเขตพื้นที่  
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ พร้อมมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ที่ให้ความเห็นชอบส่งคำร้องขอย้าย  
ส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ ภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ จักขอบพระคุณยิ่ง

/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูในสังกัดทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายพลชัย ชุมปัญญา)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

โทร. ๐-๔๒๗๒-๒๓๒๐

โทรสาร. ๐-๔๒๗๒-๑๑๕๕

**“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”**

**“องค์กรแห่งความสุข ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสานสามัคคี ยินดีให้บริการ สื่อสารประทับใจ”**

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว ๗๔๗๖



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต  
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ปฏิทินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
๒. รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่ อ้างถึง ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดปฏิทินการย้าย และรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ. กำหนด ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงกำหนดปฏิทินการย้าย และรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิพัฒน์ วัฒนวิจิตร)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๖๑ - ๒

รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบการย้าย

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

คำชี้แจงประกอบการพิจารณา

การพิจารณาย้าย ให้พิจารณาจากวิชาเอกตรงตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอก หรือตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา ก่อนลำดับแรก หากไม่มี ให้พิจารณาประสบการณ์วิชาที่สอนตรงตามมาตรฐานวิชาเอก หรือตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา เป็นลำดับถัดไป

ที่	องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน	กรอบการพิจารณา
๑	ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในวิชาเอก ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่ง	(๓๐)	พิจารณาจาก สำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ ที่เป็นปัจจุบัน โดยมีเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติลงลายมือชื่อ รับรองสำเนาถูกต้อง
	๑.๑ ความรู้	(๕)	
	๑) ปริญญาเอก ๒) ปริญญาโท ๓) ปริญญาตรี ๔) ต่ำกว่าปริญญาตรี	๕ ๔ ๓ ๒	
๑.๒ ความสามารถ	(๑๐)	พิจารณาจาก งาน/โครงการ/กิจกรรม ซึ่งผู้ขอย้ายเป็นผู้รับผิดชอบ ที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพของผู้เรียน/สถานศึกษา ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวันสุดท้ายที่กำหนด ให้ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีในแต่ละครั้ง โดยแนบคำสั่งของโรงเรียนหรือเอกสารหลักฐานที่มอบหมาย ให้รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ ผู้ขอย้ายลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ของเอกสารทุกฉบับ หากรายการใดไม่ลงลายมือชื่อ รับรองสำเนาถูกต้องจะไม่นำมาพิจารณา และหากไม่แนบสำเนาเอกสารหลักฐานใด ๆ ให้ได้ ๐ คะแนน	
๑) รับผิดชอบ ๕ งาน/โครงการ/กิจกรรม	๑๐		
๒) รับผิดชอบ ๔ งาน/โครงการ/กิจกรรม	๘		
๓) รับผิดชอบ ๓ งาน/โครงการ/กิจกรรม	๖		
๔) รับผิดชอบ ๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม	๔		
๕) รับผิดชอบ ๑ งาน/โครงการ/กิจกรรม	๒		
๑.๓ ประสบการณ์การสอน	(๑๐)	พิจารณาจาก ประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาที่สังกัดประเภท เดียวกันกับที่ขอย้าย หมายถึง สังกัด สพป. ไป สังกัด สพป. หรือ สังกัด สพม. ไป สังกัด สพม. หรือ สังกัด สศศ. ไป สังกัด สศศ.	
๑) ประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา ที่สังกัดประเภทเดียวกันกับที่ขอย้าย	๑๐		
๒) ประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา ที่สังกัดไม่ตรงกับประเภทเดียวกันกับ ที่ขอย้าย	๕		



ที่	องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน	กรอบการพิจารณา
	<p>๑.๔ วิชาเอก ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา หรือตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา</p> <p>๑) วิชาเอกตรงตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา</p> <p>๒) วิชาเอกไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา แต่มีประสบการณ์วิชาที่สอนตรงตามมาตรฐานวิชาเอก หรือตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา</p> <p>๓) วิชาเอกไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา และไม่มีประสบการณ์วิชาที่สอนตรงตามมาตรฐานวิชาเอก หรือตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา</p>	<p>(๕)</p> <p>๕</p> <p>๓</p> <p>๐</p>	<p>พิจารณาจาก</p> <p>สำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ ที่เป็นปัจจุบัน โดยมีเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง หรือเอกสารหลักฐานที่ให้เห็นว่ามีประสบการณ์การสอน</p> <p>ทั้งนี้ เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษาให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๒๔ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕</p>
๒	<p>ผลการปฏิบัติงานที่เกิดกับผู้เรียนและสถานศึกษาปัจจุบัน</p> <p>๒.๑ ผลงาน/รางวัลที่เกิดกับผู้เรียน</p> <p>๑) ระดับชาติขึ้นไป</p> <p>๒) ระดับภาค/ระดับเขตตรวจราชการ หรือระดับกลุ่มสถานศึกษา/เครือข่ายสถานศึกษา สังกัด สศศ</p> <p>๓) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ระดับจังหวัด</p> <p>๔) ระดับกลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขต /ศูนย์เครือข่าย</p> <p>๕) ระดับสถานศึกษา</p>	<p>(๒๐)</p> <p>(๑๐)</p> <p>๑๐</p> <p>๘</p> <p>๖</p> <p>๔</p> <p>๒</p>	<p>พิจารณาจาก</p> <p>สำเนาเอกสารหลักฐานที่ระบุชื่อนักเรียนที่ผู้ขอย้ายรับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายที่ได้รับรางวัลระดับสูงสุดย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวันสุดท้ายที่กำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีในแต่ละครั้ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลงาน/รางวัลที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้ขอย้ายในสถานศึกษาปัจจุบัน</p> <p>ทั้งนี้ ผู้ขอย้ายต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารประกอบการพิจารณาทุกฉบับ หากรายการใดไม่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องจะไม่นำมาพิจารณา และหากไม่แนบสำเนาเอกสารหลักฐานใด ๆ ให้ได้ ๐ คะแนน</p>
	<p>๒.๒ ผลงาน/รางวัลที่เกิดกับสถานศึกษา</p> <p>๑) ระดับชาติขึ้นไป</p> <p>๒) ระดับภาค/ระดับเขตตรวจราชการ หรือระดับกลุ่มสถานศึกษา/เครือข่ายสถานศึกษา สังกัด สศศ</p> <p>๓) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ระดับจังหวัด</p> <p>๔) ระดับกลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขต /ศูนย์เครือข่าย</p> <p>๕) ระดับสถานศึกษา</p>	<p>(๑๐)</p> <p>๑๐</p> <p>๘</p> <p>๖</p> <p>๔</p> <p>๒</p>	<p>พิจารณาจาก</p> <p>สำเนาเอกสารหลักฐานที่ระบุชื่อของสถานศึกษาปัจจุบันของผู้ขอย้ายที่ได้รับรางวัลระดับสูงสุด ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวันสุดท้ายที่กำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีในแต่ละครั้ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลงาน/รางวัลที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ในสถานศึกษาปัจจุบัน โดยให้แนบเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้ขอย้ายมีส่วนรับผิดชอบในผลงาน/รางวัล นั้น</p> <p>ทั้งนี้ ผู้ขอย้ายและผู้อำนวยการสถานศึกษาต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารประกอบการพิจารณาทุกฉบับ หากรายการใดไม่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องจะไม่นำมาพิจารณา และหากไม่แนบสำเนาเอกสารหลักฐานใด ๆ ให้ได้ ๐ คะแนน</p>



ที่	องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน	กรอบการพิจารณา
๓	<p>ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่สอน                      ในสถานศึกษาปัจจุบัน</p> <p>๑) ตั้งแต่ ๑๐ ปี ขึ้นไป                      ๒) ตั้งแต่ ๑ - ๙ ปี</p>	<p>(๑๐)                      ๑๐                      (ปีละ ๑                      คะแนน)</p>	<p>พิจารณาจาก                      สำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ ที่เป็นปัจจุบัน                      โดยมีเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติลงลายมือชื่อ                      รับรองสำเนาถูกต้อง</p> <p>กรณีที่ผู้ขอย้ายมีระยะเวลาการปฏิบัติงานตามหน้าที่                      ความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา                      ปัจจุบันไม่ครบ ๒๔ เดือน เนื่องจากสถานศึกษาเดิม                      ถูกยุบ รวม หรือเลิก ให้นำระยะเวลาการปฏิบัติงาน                      ในสถานศึกษาเดิมที่ถูกยุบ รวม หรือเลิก และสถานศึกษา                      ปัจจุบันมานับรวมกัน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.                      ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕                      ข้อ ๑.๒ วรรคสอง</p> <p>โดยให้นับระยะเวลาถึงวันสุดท้ายที่กำหนดให้                      ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ ไม่นับรวม                      เวลาราชการทวีคูณ ถ้าเศษของปี ตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป                      นับเป็น ๑ ปี</p>
๔	<p>สภาพความยากลำบากในการปฏิบัติงาน                      ในสถานศึกษาปัจจุบัน</p> <p>๑) ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษตามประกาศ สพฐ.                      หรือประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ.                      หรือประกาศกระทรวงการคลัง                      ๒) ตั้งอยู่ในพื้นที่ปกติ</p>	<p>(๑๐)                      ๑๐                      ๘</p>	<p>พิจารณาจาก                      รายชื่อสถานศึกษา ตามประกาศ สพฐ. เรื่อง รายชื่อ                      สถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษ สังกัด สพฐ. ลงวันที่ ๒๗                      กันยายน ๒๕๖๔ หรือตามประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ.                      เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษเพื่อใช้เป็นเงื่อนไข                      ในการลดระยะเวลาการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ                      สำหรับสายงานการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษา                      ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ หรือตามประกาศพื้นที่พิเศษ                      ของกระทรวงการคลังที่ประกาศใช้อยู่ในวันสุดท้าย                      ที่กำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีในแต่ละครั้ง                      (สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ <a href="http://www.cgd.go.th">www.cgd.go.th</a>)</p>
๕	<p>การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ</p> <p>๕.๑ การเข้ารับการอบรม สัมมนา ในรูปแบบ Onsite                      หรือ Online เพื่อนำความรู้มาใช้ในการพัฒนา                      การจัดการเรียนการสอน ตามตัวชี้วัดที่กำหนด ดังนี้</p> <p>๑) มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ                      จำนวน ๕ ครั้งขึ้นไป</p> <p>๒) มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ                      จำนวน ๑ - ๔ ครั้ง</p>	<p>(๑๐)                      (๕)                      ๕                      ครั้งละ ๑                      คะแนน</p>	<p>พิจารณาจาก                      สำเนาวุฒิบัตรที่ออกโดยสถาบันทางการศึกษาหรือหน่วยงาน                      ที่จัดการอบรม สัมมนา โดยแนบวุฒิบัตรการเข้ารับ                      การอบรม สัมมนา ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวันสุดท้าย                      ที่กำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีในแต่ละครั้ง                      ทั้งนี้ ผู้ขอย้ายลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง                      ของเอกสารทุกฉบับ</p> <p>หากรายการใดไม่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง                      จะไม่นำมาพิจารณา และหากไม่แนบสำเนาเอกสาร                      หลักฐานใด ๆ ให้ได้ ๐ คะแนน</p>



ที่	องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน	กรอบการพิจารณา
	<p>๕.๒ การนำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการอบรม สัมมนา ตามข้อ ๕.๑ ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความรอบรู้ในการจัดการเรียนการสอน ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ตามตัวชี้วัดที่กำหนด ดังนี้</p> <p>๑) ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน มากที่สุด</p> <p>๒) ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน มาก</p> <p>๓) ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ปานกลาง</p> <p>๔) ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน น้อย</p> <p>๕) ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน น้อยที่สุด</p>	<p>(๕)</p> <p>๕</p> <p>๔</p> <p>๓</p> <p>๒</p> <p>๑</p>	<p>พิจารณาจาก</p> <p>การเขียนสรุปผลการนำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการอบรม สัมมนา ตามข้อ ๕.๑ โดยมีเนื้อหา ความยาวไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ A๔ แบบอักษร TH Sarabun PSK หรือ TH Sarabun IT๔ ขนาดตัวอักษร ๑๖ พอยท์ ไม่ต้องมีเอกสาร หลักฐานประกอบ และไม่รับพิจารณาเอกสาร ผ่าน QR Code</p>
๖	<p>การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ</p> <p>๖.๑ การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม</p> <p>๑) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย</p> <p>๒) เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์</p> <p>๓) เคยถูกลงโทษตัดเงินเดือน</p> <p>๔) เคยถูกลงโทษลดเงินเดือน</p>	<p>(๑๐)</p> <p>(๕)</p> <p>๕</p> <p>๔</p> <p>๓</p> <p>๒</p>	<p>พิจารณาจาก</p> <p>สำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ ที่เป็นปัจจุบัน ย้อนหลัง ๓ ปี นับถึงวันแรกที่กำหนดให้ยื่นคำร้อง ขอย้ายประจำปีในแต่ละครั้ง โดยมีเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนประวัติลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง</p>
	<p>๖.๒ การรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ</p> <p>๑) ไม่เคยถูกลงโทษทางจรรยาบรรณวิชาชีพ</p> <p>๒) เคยถูกตักเตือน</p> <p>๓) เคยถูกภาคทัณฑ์</p> <p>๔) เคยถูกพักใช้ หรือเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</p>	<p>(๕)</p> <p>๕</p> <p>๔</p> <p>๓</p> <p>๒</p>	<p>พิจารณาจาก</p> <p>สำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ ที่เป็นปัจจุบัน ย้อนหลัง ๓ ปี นับถึงวันแรกที่กำหนดให้ยื่นคำร้อง ขอย้ายประจำปีในแต่ละครั้ง โดยมีเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนประวัติลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง หรือจากแบบคำร้องขอย้ายของผู้ขอย้ายที่รายงาน ข้อมูลอื่น ๆ ตามข้อ ๑</p>
๗	<p>ความอาวุโสตามหลักราชการ</p> <p>๗.๑ วิद्यฐานะ</p> <p>๑) วิद्यฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ</p> <p>๒) วิद्यฐานะเชี่ยวชาญ</p> <p>๓) วิद्यฐานะชำนาญการพิเศษ</p> <p>๔) วิद्यฐานะชำนาญการ</p> <p>๕) ไม่มีวิद्यฐานะ</p>	<p>(๑๐)</p> <p>(๕)</p> <p>๕</p> <p>๔</p> <p>๓</p> <p>๒</p> <p>๑</p>	<p>พิจารณาจาก</p> <p>สำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ ที่เป็นปัจจุบัน โดยมีเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง หรือเอกสารหลักฐานอื่น ที่แสดงให้เห็นว่า มีวิद्यฐานะตามที่รายงาน</p>
	<p>๗.๒ อายุราชการ</p> <p>๑) ตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไป</p> <p>๒) ตั้งแต่ ๑ - ๙ ปี</p>	<p>(๕)</p> <p>๕</p> <p>ปีละ ๐.๕</p> <p>คะแนน</p>	<p>พิจารณาจาก</p> <p>สำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ ที่เป็นปัจจุบัน โดยให้นับระยะเวลาตั้งแต่เริ่มรับราชการ นับถึงวันสุดท้ายที่กำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้าย ประจำปีในแต่ละครั้ง</p>
	รวม	๑๐๐	

หมายเหตุ กรณีคะแนนรวมทุกองค์ประกอบเท่ากัน ให้พิจารณาลำดับอาวุโสในราชการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๒๒ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การจัดลำดับอาวุโสในราชการ



# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ ๖๑๑๐



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๙ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ  
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๗๔๓๖  
ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
๒. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕
๓. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๒๘ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖
๔. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๗๖๙๕  
ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งปฏิทินการย้าย  
และรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เนื่องจากสำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งว่า  
ก.ค.ศ. ได้แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงยกเลิก  
ปฏิทินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และกำหนดปฏิทินการย้ายฯ ใหม่  
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงขอให้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือ  
ที่อ้างถึง ๒ - ๓ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ จึงยกเลิกหนังสือที่อ้างถึง ๔ และให้ใช้ข้อมูล  
จำนวนนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ในการพิจารณาย้ายประจำปีในแต่ละรอบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพัฒนะ พันธ์นทีวัช) *(ชื่อ)*

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๖๑ - ๒



**ปฏิทินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖**

ที่	กิจกรรม	ครั้งที่ ๑	ครั้งที่ ๒
๑	สพท./สศศ. ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างพร้อมข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและวิชาเอกที่ต้องการของแต่ละสถานศึกษา ณ สพท./สศศ. และเว็บไซต์ สพท./สศศ. ให้ข้าราชการครูทราบ ข้อมูลประกอบด้วย ๑) สภาพอัตรากำลังข้าราชการครู ขาด/เกิน ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนดของสถานศึกษาทุกโรงในสังกัด ๒) ตำแหน่งว่างของสถานศึกษา โดยระบุความต้องการข้าราชการครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกหรือตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา	ก่อนวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖	ก่อนวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๒	ข้าราชการครูยื่นคำร้องขอย้าย พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ	ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ (๑๕ วันทำการ)	ระหว่างวันที่ ๕ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (๑๕ วันทำการ)
๓	สถานศึกษารวบรวมคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณาพร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งระบุวิชาเอกที่ต้องการทดแทนตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกหรือตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา ส่งไปถึง สพท./สศศ. ของผู้ขอย้าย	ภายในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
๔	กรณีขอย้ายไปต่าง สพท./สศศ. สพท./สศศ. ของผู้ขอย้าย ตรวจสอบและพิจารณารวบรวมคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณาพร้อมมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา/อ.ก.ค.ศ. สศศ. ส่งไปถึง สพท./สศศ. ที่รับย้าย	ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	ภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
๕	สพท./สศศ. ที่รับย้าย ส่งข้อมูลพื้นฐานของผู้ขอย้ายไปยังสถานศึกษาที่ผู้ขอย้ายระบุ เพื่อขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ก่อนวันที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา /อ.ก.ค.ศ. สศศ. พิจารณาอนุมัติย้าย	ก่อนวันที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา /อ.ก.ค.ศ. สศศ. พิจารณาอนุมัติย้าย
๖	สถานศึกษาที่ผู้ขอย้ายระบุ ส่งความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยัง สพท./สศศ.		
๗	สพท./สศศ. จัดทำข้อมูลตามองค์ประกอบการย้ายที่ ก.ค.ศ. กำหนดและรายละเอียดตัวชี้วัดที่ สพฐ. กำหนด		
๘	กลั่นกรองการย้าย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด		
๙	อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. สศศ. พิจารณาอนุมัติการย้าย	ระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖	ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖
๑๐	ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ออกคำสั่งย้ายและแต่งตั้งตามมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา/อ.ก.ค.ศ. สศศ.	ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖	ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

หมายเหตุ : ในแต่ละรอบการย้ายอาจมีการพิจารณาย้ายมากกว่าหนึ่งครั้งก็ได้



แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ยื่นคำร้องขอย้ายวันที่.....

ชื่อ-สกุล..... ตำแหน่ง..... เลขประจำตัวประชาชน <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> สถานศึกษา ..... รัับเงินเดือนอันดับ.....อัตราเงินเดือน.....บาท (ปีงบประมาณ .....) หมายเลขโทรศัพท์.....	วิทยาฐานะ..... <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> อัครราชบัณฑิต.....	<input type="radio"/> สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน <input type="radio"/> สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา..... <input type="radio"/> สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ <input type="radio"/> สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา <input type="radio"/> สำนักงาน กศน. <input type="radio"/> อื่น ๆ.....
สังกัด ที่ขอย้าย	<input type="radio"/> การย้ายกรณีปกติ <input type="radio"/> ครั้งที่ ๑ <input type="radio"/> ครั้งที่ ๒ <input type="radio"/> การย้ายกรณีพิเศษ ข้อ..... <input type="radio"/> การย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ กรณี..... หมายเหตุ : ให้เลือกกรณีใดกรณีหนึ่ง	
กรณี ที่ขอย้าย	ขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง (เลือกกรณีใดกรณีหนึ่ง)	
ประวัติส่วนตัว ๑. เกิดวันที่.....เดือน.....พ.ศ..... ๒. คุณวุฒิ..... สาขาวิชา/วิชาเอก..... วิชาโท..... (ให้ระบุทุกคุณวุฒิ วิชาเอก วิชาโทที่สำเร็จการศึกษา) ๓. ความรู้ความสามารถ..... ..... ..... ..... ๔. ประสบการณ์..... ..... ..... ..... ..... ๕. คู่สมรส ชื่อ..... อาชีพ..... ที่ทำงาน..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....	ข้อมูลอื่น ๆ ๑. การรักษากวินัยและจรรยาบรรณ เคยถูกลงโทษทางวินัย <input type="radio"/> ภาคทัณฑ์ <input type="radio"/> ตัดเงินเดือน <input type="radio"/> ลดขั้นเงินเดือน/ลดเงินเดือน เคยถูกพิจารณาเกี่ยวกับ การประกอบวิชาชีพครู <input type="radio"/> ว่ากล่าวตักเตือน <input type="radio"/> ภาคทัณฑ์ <input type="radio"/> พักใช้ใบอนุญาต <input type="radio"/> เพิกถอนใบอนุญาต ๒. สภาพความยากลำบากในการปฏิบัติงาน <input type="radio"/> กั้นดรา/ชายแดน/เสียงภัย <input type="radio"/> มีเสียง/กลิ่น/ฝุ่นละออง/มลพิษ <input type="radio"/> ใช้ภาษาถิ่นมากกว่าภาษาไทย <input type="radio"/> ยากลำบากในการเดินทาง <input type="radio"/> ระยะทางจากสถานศึกษาถึงส่วนราชการ/ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.....กม. <input type="radio"/> อื่น ๆ ระบุ..... ..... .....	การย้ายกรณีปกติ เหตุผล..... ๑. ให้ระบุสถานศึกษาที่ขอย้าย โดยเรียงลำดับตามความประสงค์ (๑) โรงเรียน..... (๒) โรงเรียน..... (๓) โรงเรียน..... ๒. ถ้าไม่ได้ตามระบุ <input type="radio"/> (๑) ขอระงับการย้าย <input type="radio"/> (๒) สถานศึกษาใดก็ได้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า <input type="radio"/> กรณีได้รับการพิจารณาได้ย้ายตามข้อ ๑ หรือข้อ ๒ (๒) แล้วจะไม่ขอระงับหรือเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  <input type="radio"/> การย้ายกรณีพิเศษ ข้อ.....เหตุผล..... ๑. ให้ระบุอำเภอที่มีสถานศึกษาที่ประสงค์จะย้ายไปดำรงตำแหน่งในจังหวัด โดยเรียงลำดับตามความประสงค์ (๑) อำเภอ..... (๒) อำเภอ..... (๓) อำเภอ..... ๒. ถ้าไม่ได้ตามระบุ <input type="radio"/> ให้พิจารณาสถานศึกษาใดก็ได้ ในจังหวัด ข้าพเจ้าขอรับรองว่า <input type="radio"/> กรณีได้รับการพิจารณาได้ย้ายแล้วจะไม่ขอระงับหรือเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

<p><b>ประวัติส่วนตัว</b></p> <p>๖. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....</p> <p>๗. ที่อยู่เมื่อได้รับย้ายแล้ว บ้านเลขที่..... หมู่ที่..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....</p> <p><b>ประวัติการรับราชการ</b></p> <p>๑. เริ่มรับราชการตำแหน่ง..... สถานศึกษา.....</p> <p>สังกัด..... ตั้งแต่วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....</p> <p>๒. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง..... สถานศึกษา.....</p> <p>สังกัด..... ตั้งแต่วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....</p> <p>๓. รวมเวลารับราชการทั้งหมด..... ปี</p> <p>..... เดือน..... วัน</p> <p>๔. การลาศึกษาต่อเต็มเวลา</p> <p><input type="radio"/> ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา</p> <p><input type="radio"/> อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา</p> <p>ระบุปี..... สถานับ.....</p> <p>ตั้งแต่วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....</p>	<p><b>ข้อมูลอื่น ๆ</b></p> <p>๓. ปัจจุบันช่วยปฏิบัติราชการที่.....</p> <p>ตั้งแต่วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....</p> <p>๔. รางวัลที่ได้รับหรือผลงานที่แสดงถึงความรู้ความสามารถ</p> <p>(๑).....</p> <p>(๒).....</p> <p>(๓).....</p> <p>(๔).....</p>	<p><b>ขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง (เลือกกรณีใดกรณีหนึ่ง)</b></p> <p><input type="radio"/> การย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ กรณี..... เหตุผล.....</p> <p><input type="radio"/> ข้าพเจ้าขอรับรองว่า จะย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่ กคจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ดัง พิจารณาโดยจะไม่ขอระงับหรือเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น</p> <p>หมายเหตุ : การย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ให้เป็นดุลยพินิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักรับทราบงานการศึกษาพิเศษ หรือส่วนราชการอื่น แล้วแต่กรณี ที่จะพิจารณาว่าจะให้เขียนคำร้องขอย้ายหรือไม่</p>
<p><b>ประวัติการรับราชการ</b></p> <p>๑. เริ่มรับราชการตำแหน่ง..... สถานศึกษา.....</p> <p>สังกัด..... ตั้งแต่วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....</p> <p>๒. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง..... สถานศึกษา.....</p> <p>สังกัด..... ตั้งแต่วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....</p> <p>๓. รวมเวลารับราชการทั้งหมด..... ปี</p> <p>..... เดือน..... วัน</p> <p>๔. การลาศึกษาต่อเต็มเวลา</p> <p><input type="radio"/> ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา</p> <p><input type="radio"/> อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา</p> <p>ระบุปี..... สถานับ.....</p> <p>ตั้งแต่วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....</p>	<p><b>ข้อมูลอื่น ๆ</b></p> <p>๓. ปัจจุบันช่วยปฏิบัติราชการที่.....</p> <p>ตั้งแต่วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....</p> <p>๔. รางวัลที่ได้รับหรือผลงานที่แสดงถึงความรู้ความสามารถ</p> <p>(๑).....</p> <p>(๒).....</p> <p>(๓).....</p> <p>(๔).....</p>	<p><b>ขอย้ายกลับเปลี่ยน</b></p> <p>ขอย้ายสลับเปลี่ยนกับ นาย/นาง/นางสาว.....</p> <p>เลขประจำตัวประชาชน <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></p> <p>ตำแหน่ง..... วิทยฐานะ..... ตำแหน่งเลขที่.....</p> <p>สถานศึกษา.....</p> <p>รับเงินเดือนอันดับ..... อัตราเงินเดือน..... บาท (ปีงบประมาณ.....)</p> <p>หมายเลขโทรศัพท์.....</p> <p>เหตุผล.....</p> <p>ข้าพเจ้าขอรับรองว่า.....</p> <p><input type="radio"/> กรณีได้รับการพิจารณาได้ย้ายแล้วจะไม่ขอระงับหรือเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น</p> <p><b>การรับรองเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล</b></p> <p><input type="radio"/> ข้าพเจ้าไม่ติดเงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกหรือเลื่อนใจ การแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด หรือเงื่อนไขอื่นใดที่ ก.ค.ศ. หรือหน่วยงานอื่นกำหนด</p> <p><input type="radio"/> ข้าพเจ้าติดเงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ฯ.....</p> <p><input type="radio"/> ข้าพเจ้าติดเงื่อนไขการแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ฯ.....</p> <p><input type="radio"/> ข้าพเจ้าติดเงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้งตามโครงการ.....หน่วยงาน.....</p>

<p>หลักฐานประกอบการพิจารณา</p>	<p>ความเห็นของผู้บังคับบัญชา</p>
<p>ให้ผู้ขอย้ายจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้ (กรณีหลักฐานที่เป็นฉบับสำเนา ให้รับรองสำเนาทุกฉบับ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> สำเนา ก.พ. ๗ หรือ สำเนา ก.ค.ศ. ๑๖</li> <li><input type="radio"/> สำเนาทะเบียนบ้าน</li> <li><input type="radio"/> สำเนาใบสำคัญการสมรส</li> <li><input type="radio"/> ใบรับรองแพทย์</li> <li><input type="radio"/> บันทึกประจำวัน ตำรวจ/ฝ่ายปกครอง</li> <li><input type="radio"/> บันทึกข้อตกลงของผู้ขอย้ายสับเปลี่ยนทุกคน</li> <li><input type="radio"/> อื่น ๆ ระบุ .....</li> </ul>	<p>ความเห็นของผู้บังคับบัญชาขั้นต้น</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>หากข้าราชการครูรายนี้ได้รับการพิจารณาย้าย โรงเรียนต้องการครูวิชาเอก.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>ลงชื่อ ..... (.....)</p> <p>ตำแหน่ง..... วัน .....เดือน ..... พ.ศ. ....</p> <p>ความเห็นของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาพิเศษ หรือหัวหน้าส่วนราชการอื่น แล้วแต่กรณี</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>ลงชื่อ ..... (.....)</p> <p>ตำแหน่ง..... วัน .....เดือน ..... พ.ศ. ....</p>

ขอรับรองว่าข้อมูลถูกต้องและเป็นความจริง

ลงชื่อ.....ผู้ขอย้าย  
(.....)  
วัน.....เดือน.....พ.ศ. ....

หมายเหตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือส่วนราชการอื่น แล้วแต่กรณี สามารถปรับเปลี่ยนแบบคำร้องขอย้ายได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น

แบบรายงานข้อมูลประกอบการประเมินองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

(ส่งพร้อมหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ที่ ศธ 04143/๑๔๑๒ ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2566)

ชื่อ.....ชื่อสกุล.....ตำแหน่ง.....โรงเรียน.....

อำเภอ.....สพท. ....เขต ... เบอร์มือถือ.....

ที่	องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน	เอกสารประกอบ (หน้า)	หมายเหตุ
1	ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในวิชาเอก ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่ง	(30 คะแนน)		
	1.1 ความรู้	(5 คะแนน)		สำเนา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16
	1.ปริญญาเอก	5 คะแนน		ที่เป็นปัจจุบัน
	2.ปริญญาโท	4 คะแนน		โดยมีเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติ
	3.ปริญญาตรี	3 คะแนน		ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
	4.ต่ำกว่าปริญญาตรี	2 คะแนน		
	1.2 ความสามารถ	(10คะแนน)		แนบสำเนางาน/โครงการ/กิจกรรม
	1.รับผิดชอบ 5 งาน/โครงการ/กิจกรรม	10 คะแนน		ที่ส่งผลยกระดับคุณภาพฯ
	2.รับผิดชอบ 4 งาน/โครงการ/กิจกรรม	8 คะแนน		ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับถึง
	3.รับผิดชอบ 3 งาน/โครงการ/กิจกรรม	6 คะแนน		วันสุดท้ายที่ยื่นคำร้องขอย้าย
	4.รับผิดชอบ 2 งาน/โครงการ/กิจกรรม	4 คะแนน		พร้อมสำเนาคำสั่งมอบหมาย
	5.รับผิดชอบ 1 งาน/โครงการ/กิจกรรม	2 คะแนน		ให้ผู้ขอย้ายลงลายมือชื่อรับรอง
				สำเนาถูกต้อง หากไม่แนบสำเนา
				เอกสารหลักฐานใดๆ ให้ได้ 0 คะแนน
	1.3 ประสบการณ์การสอน	(10คะแนน)		สพป. ไป สพป.หรือ
	1.ประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาที่สังกัดประเภทเดียวกันกับ ที่ขอย้าย	10 คะแนน		สพม.ไป สพม.หรือ
	2.ประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาที่สังกัดไม่ตรงกับ ประเภทเดียวกับที่ขอย้าย	5 คะแนน		สศศ.ไป สศศ.
	1.4 วิชาเอก ตามความจำเป็นของสถานศึกษา	(5คะแนน)		สำเนา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16
	1.วิชาเอกตรงตามความต้องการของสถานศึกษา	5 คะแนน		ให้ จนท.ผู้รับผิดชอบรับรอง
	2.วิชาเอกไม่ตรงตามความต้องการแต่มีประสบการณ์วิชา ที่สอนตรงตามความต้องการของสถานศึกษา	3 คะแนน		สำเนาถูกต้อง
	3.วิชาเอกไม่ตรงตามความต้องการของสถานศึกษา และไม่มี ประสบการณ์วิชาที่สอนตรงตามความต้องการของสถานศึกษา	0 คะแนน		หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงถึง
				ประสบการณ์การสอน
				ที่สอนตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียน
				ระบุขอย้ายต้องการ โดย
				ผู้บังคับบัญชารับรอง
2	ผลการปฏิบัติงานที่เกิดกับผู้เรียนและสถานศึกษาปัจจุบัน	(20คะแนน)		สำเนาเอกสารหลักฐานที่ระบุชื่อนักเรียน
	2.1 ผลงาน/รางวัลที่เกิดกับผู้เรียน	(10คะแนน)		ที่ผู้ขอย้ายรับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมาย
	1.ระดับชาติขึ้นไป	10 คะแนน		ที่ได้รับรางวัลระดับสูงสุดย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี
	2.ระดับภาค/ระดับเขตตรวจราชการ หรือ ระดับกลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ	8 คะแนน		นับถึงวันสุดท้ายที่กำหนดที่ยื่นคำร้องขอย้าย

แบบรายงานข้อมูลประกอบการประเมินองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

(ส่งพร้อมหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ที่ ศธ 04143/๑๕๖๒ ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2566)

ชื่อ.....ชื่อสกุล.....ตำแหน่ง.....โรงเรียน.....

อำเภอ.....สพท. ....เขต .... เบอร์มือถือ.....

ที่	องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน	เอกสารประกอบ (หน้า)	หมายเหตุ
	3.ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ระดับจังหวัด	6 คะแนน		ทั้งนี้ผู้ขอต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาของเอกสารทุกฉบับ หากรายการใดไม่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องจะไม่นำมาพิจารณา และหากไม่แนบสำเนาเอกสารหลักฐานใดๆ ให้ได้ 0 คะแนน
	4.ระดับกลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขต/ศูนย์เครือข่าย	4 คะแนน		
	5.ระดับสถานศึกษา	2 คะแนน		
	<b>2.2 ผลงาน/รางวัลที่เกิดกับสถานศึกษา</b>	<b>(10คะแนน)</b>		สำเนาเอกสารหลักฐานที่ระบุชื่อสถานศึกษาปัจจุบัน
	1.ระดับชาติขึ้นไป	10 คะแนน		ของผู้ขอย้ายที่ได้รับรางวัลระดับสูงสุดย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันสุดท้ายที่กำหนด
	2.ระดับภาค/ระดับเขตตรวจราชการ หรือ ระดับกลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ	8 คะแนน		ให้ยื่นคำร้องขอย้ายทั้งนี้ผู้ขอต้องลงลายมือ
	3.ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ระดับจังหวัด	6 คะแนน		ชื่อรับรองสำเนาของเอกสารทุกฉบับ
	4.ระดับกลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขต/ศูนย์เครือข่าย	4 คะแนน		หากรายการใดไม่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องจะไม่นำมาพิจารณาและหากไม่แนบ
	5.ระดับสถานศึกษา	2 คะแนน		สำเนาเอกสาร หลักฐานใดๆ ให้ได้ 0 คะแนน
3	<b>ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาปัจจุบัน</b>	<b>(10คะแนน)</b>		
	1.ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป	10 คะแนน		แนบสำเนา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16
	2.ตั้งแต่ 1 - 9 ปี	(ปีละ 1 คะแนน)		ที่เป็นปัจจุบันที่มี จนท.ผู้รับผิดชอบ
				รับรองสำเนาถูกต้อง
				กรณีที่ผู้ขอย้ายมีระยะเวลาการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาปัจจุบันไม่ครบ 24 เดือนเนื่องจากสถานศึกษาเดิมถูกยุบ รวม หรือเลิกให้นำระยะเวลาการปฏิบัติงาน ในสถานศึกษาปัจจุบันมานับรวมกัน
				โดยให้นับระยะเวลาถึงวันสุดท้ายที่กำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีในแต่ละครั้ง
				ทั้งนี้ ไม่นับรวมเวลาราชการทวิคูณ ถ้าเศษของปีตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปนับเป็น 1 ปี
4	<b>สภาพความยากลำบากในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาปัจจุบัน</b>	<b>(10คะแนน)</b>		รายชื่อสถานศึกษา ตามประกาศ สพฐ.
	1.ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษตามประกาศ สพฐ. หรือประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. หรือประกาศกระทรวงการคลัง	10 คะแนน		เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษ สังกัด สพฐ. ลงวันที่ 27 กันยายน 2564
	2.ตั้งอยู่ในพื้นที่ปกติ	8 คะแนน		หรือตามประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษเพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการลดระยะเวลาการขอมิ

แบบรายงานข้อมูลประกอบการประเมินองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

(ส่งพร้อมหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ที่ ศธ 04143/๒๕๖๒ ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2566)

ชื่อ.....ชื่อสกุล.....ตำแหน่ง.....โรงเรียน.....

อำเภอ.....สพท. ....เขต .... เบอร์มือถือ.....

ที่	องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน	เอกสารประกอบ (หน้า)	หมายเหตุ
				วิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสำหรับสายงาน การสอนและสายงานบริหารสถานศึกษา ลงวันที่ 26 กันยายน 2565 หรือตามประกาศ พื้นที่พิเศษของกระทรวงการคลังที่ประกาศ ให้อยู่ในวันสุดท้ายที่กำหนดให้ยื่นคำร้อง ขอย้ายประจำปีในแต่ละครั้ง
5	<b>การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ</b>	<b>(10คะแนน)</b>		สำเนาวุฒิบัตรที่ออกโดยสถาบันทางการศึกษา หรือหน่วยงานที่จัดอบรม สัมมนา โดยแนบ วุฒิบัตรการเข้ารับการอบรม สัมมนา ย้อนหลัง ไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันสุดท้ายที่กำหนดให้ยื่น คำร้องขอย้ายประจำปีในแต่ละครั้ง
	5.1 การเข้ารับการอบรม สัมมนา ในรูปแบบ Onsite หรือ Online เพื่อนำความรูมาใช้ในการพัฒนา การจัดการเรียนการสอน ตามตัวชี้วัดที่กำหนด ดังนี้	5 คะแนน		ทั้งนี้ ผู้ขอย้ายลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ของเอกสารทุกฉบับ
	1.มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 5 ครั้ง ขึ้นไป	5 คะแนน		หากรายการใดไม่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนา ถูกต้องจะไม่นำมาพิจารณา และหากไม่แนบสำเนา เอกสารหลักฐานใดๆ ให้ได้ 0 คะแนน
	2.มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 1 - 4 ครั้ง	ครั้งละ 1 คะแนน		
	5.2 การนำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการอบรม สัมมนา ตามข้อ 5.1 ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียน การสอน การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ที่แสดง ให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความรอบรู้ ในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ตามตัวชี้วัดที่กำหนด ดังนี้	<b>(5คะแนน)</b>		การเขียนสรุปผลการนำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการอบรม สัมมนา ตามข้อ 5.1 โดยเนื้อหาความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 แบบอักษร TH Sarabun IT9 ขนาดตัวอักษร 16 พอยท์ ไม่ต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบ และไม่รับพิจารณาเอกสารผ่าน QR Code
	1.ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน มากที่สุด	5 คะแนน		
	2.ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน มาก	4 คะแนน		
	3.ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ปานกลาง	3 คะแนน		
	4.ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน น้อย	2 คะแนน		
	5.ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน น้อยที่สุด	1 คะแนน		
6	<b>การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ</b>	<b>(10คะแนน)</b>		สำเนา ก.พ. 7 หรือ ก.ค.ศ. 16 ที่เป็นปัจจุบัน ย้อนหลัง 3 ปี นับถึงวันแรกที่กำหนดให้ยื่น คำร้องขอย้ายประจำปีในแต่ละครั้ง โดยมี เจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติลงลายมือชื่อ รับรองสำเนาถูกต้อง
	6.1 การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม	<b>(5คะแนน)</b>		
	1.ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย	5 คะแนน		
	2.เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์	4 คะแนน		
	3.เคยถูกลงโทษตัดเงินเดือน	3 คะแนน		
	4.เคยถูกลงโทษลดเงินเดือน	2 คะแนน		

## แบบรายงานข้อมูลประกอบการประเมินองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

## ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

(ส่งพร้อมหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ที่ ศธ 04143/๙๙๒ ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2566)

ชื่อ.....ชื่อสกุล.....ตำแหน่ง.....โรงเรียน.....

อำเภอ.....สพท.....เขต.....เบอร์มือถือ.....

ที่	องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน	เอกสารประกอบ (หน้า)	หมายเหตุ
6.2	การรักษาระยะยาวบรรณวิชาชีพ			สำเนา ก.พ. 7 หรือ ก.ค.ศ. 16 ที่เป็นปัจจุบัน
1.	ไม่เคยถูกลงโทษทางจรรยาบรรณวิชาชีพ			ย้อนหลัง 3 ปี นับถึงวันแรกที่กำหนดให้ยื่น
2.	เคยถูกตักเตือน			คำร้องขอย้ายประจำปีในแต่ละครั้ง โดยมี
3.	เคยถูกภาคทัณฑ์			เจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติลงลายมือชื่อ
4.	เคยถูกพักใช้ หรือเคยถูกเพิกถอน ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ			รับรองสำเนาถูกต้อง หรือจากแบบคำร้อง ขอย้ายของผู้ย้ายที่รายงานข้อมูลอื่นๆ ตามข้อ 1
7	ความอาวุโสตามหลักราชการ	(10คะแนน)		สำเนา ก.พ. 7 หรือ ก.ค.ศ. 16 ที่เป็นปัจจุบัน
7.1	วิทยฐานะ	(5 คะแนน)		ย้อนหลัง 3 ปี นับถึงวันแรกที่กำหนดให้ยื่น
1.	วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ	5 คะแนน		คำร้องขอย้ายประจำปีในแต่ละครั้ง โดยมี
2.	วิทยฐานะเชี่ยวชาญ	4 คะแนน		เจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติลงลายมือชื่อ
3.	วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ	3 คะแนน		รับรองสำเนาถูกต้อง หรือเอกสารหลักฐานอื่น
4.	วิทยฐานะชำนาญการ	2 คะแนน		ที่แสดงให้เห็นว่า มีวิทยฐานะตามที่รายงาน
5.	ไม่มีวิทยฐานะ	1 คะแนน		
7.2	อายุราชการ	(5 คะแนน)		สำเนา ก.พ. 7 หรือ ก.ค.ศ. 16 ที่เป็นปัจจุบัน
1.	ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป	5 คะแนน		ย้อนหลัง 3 ปี นับถึงวันแรกที่กำหนดให้ยื่น
2.	ตั้งแต่ 1 - 9 ปี	ปีละ 0.5		คำร้องขอย้ายประจำปีในแต่ละครั้ง
	รวมคะแนน	100		

ขอรับรองว่า เอกสาร หลักฐานที่แนบประกอบคำร้องขอย้ายในครั้งนี้ถ่ายจากต้นฉบับจริงทุกประการ หากปรากฏภายหลัง  
ว่าเป็นเอกสารเท็จ หรือคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ยินดีให้ดำเนินการทางวินัย การดำเนินคดีทางอาญา หรือแพ่งแล้วแต่กรณี  
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน.....ผู้ขอย้าย

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

ลงชื่อ..... ผู้อำนวยการโรงเรียน/ ผู้บังคับบัญชา (รับรองข้อมูล)

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....



## ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2564

## สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

ข้อมูลตามรายงานผ่านระบบข้อมูลนักเรียน Data Management Center:DMC ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับ (1)	รหัสสถานศึกษา	ชื่อสถานศึกษา (2)	อำเภอ/ กิ่งอำเภอ (3)	จังหวัด	ปริมาณงาน		จำนวนครู						จำนวนครู - ขาด, +เกิน				- ขาด, +เกิน ร้อยละ		
					รวม		ตาม จ.18			ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.			รวม						
					นร.	ห้องผอ.	รอง	ครู	รวม	ผอ.	รอง	ครู	รวม	ผอ.	รอง	ครู		รวม	
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)					
1	47030194	บ้านทุ่งแก	เจริญศิลป์	สกลนคร	11	5	1	0	2	3	0	0	กรอก	0	1	0	#VALUE!	3	#DIV/0!
2	47030186	บ้านคำบอน	เจริญศิลป์	สกลนคร	38	9	1	0	3	4	0	0	กรอก	0	1	0	#VALUE!	4	#DIV/0!
3	47030192	บ้านแกดำ	เจริญศิลป์	สกลนคร	39	8	1	0	2	3	0	0	กรอก	0	1	0	#VALUE!	3	#DIV/0!
4	47030193	บ้านหนองฮ้างแหหลวง	เจริญศิลป์	สกลนคร	39	9	1	0	3	4	0	0	กรอก	0	1	0	#VALUE!	4	#DIV/0!
5	47030198	บ้านหนองจวน	เจริญศิลป์	สกลนคร	42	9	1	0	3	4	1	0	6	7	0	0	-3	-3	-42.86
6	47030200	บ้านหนองแสง	เจริญศิลป์	สกลนคร	58	8	1	0	4	5	1	0	6	7	0	0	-2	-2	-28.57
7	47030188	บ้านทุ่งคำ	เจริญศิลป์	สกลนคร	60	8	1	0	4	5	1	0	6	7	0	0	-2	-2	-28.57
8	47030199	บ้านหนองน้อย	เจริญศิลป์	สกลนคร	61	8	1	0	4	5	1	0	6	7	0	0	-2	-2	-28.57
9	47030208	ทุ่งเจริญพัฒนา	เจริญศิลป์	สกลนคร	61	9	1	0	4	5	1	0	6	7	0	0	-2	-2	-28.57
10	47030206	บ้านคำเม็ก	เจริญศิลป์	สกลนคร	65	8	1	0	4	5	1	0	6	7	0	0	-2	-2	-28.57
11	47030189	บ้านสร้างฟาก	เจริญศิลป์	สกลนคร	92	8	1	0	6	7	1	0	8	9	0	0	-2	-2	-22.22
12	47030190	บ้านนาดี	เจริญศิลป์	สกลนคร	100	9	1	0	6	7	1	0	8	9	0	0	-2	-2	-22.22
13	47030195	บ้านโลกวังชัยอนุประชาสามัคคี	เจริญศิลป์	สกลนคร	102	9	1	0	6	7	1	0	8	9	0	0	-2	-2	-22.22
14	47030191	บ้านกุดนาขาม(เขตคูวิทยาสาร)	เจริญศิลป์	สกลนคร	111	11	1	0	14	15	1	0	13	14	0	0	1	1	7.14
15	47030197	บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา	เจริญศิลป์	สกลนคร	137	9	1	0	11	12	1	1	11	13	0	-1	0	-1	-7.69
16	47030210	บ้านหนองแปน อ.เจริญศิลป์	เจริญศิลป์	สกลนคร	175	11	1	1	14	16	1	1	14	16	0	0	0	0	0.00
17	47030185	บ้านหนองทุ่มหนองโจด	เจริญศิลป์	สกลนคร	184	11	1	0	14	15	1	1	14	16	0	-1	0	-1	-6.25
18	47030209	บ้านดงสว่าง	เจริญศิลป์	สกลนคร	245	11	1	1	14	16	1	1	14	16	0	0	0	0	0.00
19	47030205	บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ)	เจริญศิลป์	สกลนคร	253	12	1	0	15	16	1	1	15	17	0	-1	0	-1	-5.88
20	47030203	บ้านดงบาก	เจริญศิลป์	สกลนคร	268	12	1	1	15	17	1	1	15	17	0	0	0	0	0.00
21	47030204	บ้านโพนบกหนองผือ	เจริญศิลป์	สกลนคร	271	11	1	0	14	15	1	1	14	16	0	-1	0	-1	-6.25
22	47030184	บ้านโคกศิลา	เจริญศิลป์	สกลนคร	272	12	1	1	15	17	1	1	15	17	0	0	0	0	0.00
23	47030196	บ้านดอนชัยวิทยา	เจริญศิลป์	สกลนคร	272	11	1	0	14	15	1	1	14	16	0	-1	0	-1	-6.25
24	47030201	บ้านเหล่าบ้านถ่อน	เจริญศิลป์	สกลนคร	331	12	1	1	17	19	1	1	15	17	0	0	2	2	11.76
25	47030202	บ้านหนองแวงน้อย	เจริญศิลป์	สกลนคร	363	13	1	1	16	18	1	1	16	18	0	0	0	0	0.00
26	47030207	บ้านนาสิบลวล	เจริญศิลป์	สกลนคร	584	23	1	1	32	34	1	1	31	33	0	0	1	1	3.03
27	47030187	อนุบาลเจริญศิลป์	เจริญศิลป์	สกลนคร	674	24	1	1	32	34	1	1	29	31	0	0	3	3	9.68
28	47020134	บ้านหนองบัวบาน	นิคมหน้าอูน	สกลนคร	53	8	1	0	4	5	1	0	6	7	0	0	-2	-2	-28.57
29	47020133	บ้านอูนโคก	นิคมหน้าอูน	สกลนคร	118	11	1	0	13	14	1	0	13	14	0	0	0	0	0.00
30	47020130	บ้านดงสว่าง	นิคมหน้าอูน	สกลนคร	139	9	1	0	11	12	1	1	11	13	0	-1	0	-1	-7.69
31	47020137	ชุมชนบ้านหนองปลิง	นิคมหน้าอูน	สกลนคร	155	8	1	0	10	11	1	1	10	12	0	-1	0	-1	-8.33
32	47020132	บ้านสุวรรณคาม	นิคมหน้าอูน	สกลนคร	159	11	1	0	14	15	1	1	14	16	0	-1	0	-1	-6.25
33	47020131	บ้านหนองเบญจ	นิคมหน้าอูน	สกลนคร	181	9	1	0	11	12	1	1	11	13	0	-1	0	-1	-7.69
34	47020135	บ้านโคกมะนาวหันสมัย	นิคมหน้าอูน	สกลนคร	213	9	1	0	11	12	1	1	11	13	0	-1	0	-1	-7.69
35	47020129	บ้านห้วยเหล็กไฟ	นิคมหน้าอูน	สกลนคร	213	12	1	0	15	16	1	1	15	17	0	-1	0	-1	-5.88
36	47020024	บ้านกุดน้ำขุ่น	พรรณานิคม	สกลนคร	0	0	1	0	2	3	0	0	0	0	1	0	2	3	#DIV/0!
37	47020025	บ้านนาขามผดุงวิทยา	พรรณานิคม	สกลนคร	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	#DIV/0!
38	47020066	บ้านขมิ้น	พรรณานิคม	สกลนคร	24	9	1	0	2	3	0	0	กรอก	0	1	0	#VALUE!	3	#DIV/0!
39	47020046	บ้านม่วงไร่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา)	พรรณานิคม	สกลนคร	24	5	1	0	3	4	0	0	กรอก	0	1	0	#VALUE!	4	#DIV/0!
40	47020023	บ้านโนนพอก	พรรณานิคม	สกลนคร	0	0	1	0	2	3	0	0	0	0	1	0	2	3	#DIV/0!
41	47020031	บ้านนาโน	พรรณานิคม	สกลนคร	41	8	1	0	2	3	1	0	6	7	0	0	-4	-4	-57.14

ลำดับ	รหัสสถานศึกษา	ชื่อสถานศึกษา	อำเภอ/ กิ่งอำเภอ	จังหวัด	ปริมาณงาน		จำนวนครู							จำนวนครู - ขาด, +เกิน				- ขาด, +เกิน ร้อยละ	
					รวม		ตาม จ.18			ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.									
					นร.	ห้องผอ.	รอง	ครู	รวม	ผอ.	รอง	ครู	รวม	ผอ.	รอง	ครู	รวม		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)					
42	47020038	บ้านภูเพ็ก	พรรณานิคม	สกลนคร	50	9	1	0	3	4	1	0	6	7	0	0	-3	-3	-42.06
43	47020065	บ้านเปือย	พรรณานิคม	สกลนคร	51	9	1	0	4	5	1	0	6	7	0	0	-2	-2	-28.57
44	47020054	บ้านทิดไทย	พรรณานิคม	สกลนคร	55	9	1	0	3	4	1	0	6	7	0	0	-3	-3	-42.86
45	47020050	บ้านคางสูงเจริญศิลป์	พรรณานิคม	สกลนคร	55	9	1	0	3	4	1	0	6	7	0	0	-3	-3	-42.86
46	47020018	บ้านช้างมิ่ง	พรรณานิคม	สกลนคร	59	8	1	0	4	5	1	0	6	7	0	0	-2	-2	-28.57
47	47020040	บ้านท่าสองคอน	พรรณานิคม	สกลนคร	60	9	1	0	4	5	1	0	6	7	0	0	-2	-2	-28.57
48	47020016	บ้านดอนม่วง	พรรณานิคม	สกลนคร	60	9	1	0	4	5	1	0	6	7	0	0	-2	-2	-28.57
49	47020061	บ้านหินแตก	พรรณานิคม	สกลนคร	61	9	1	0	4	5	1	0	6	7	0	0	-2	-2	-28.57
50	47020020	บ้านอู่ไม้ไผ่ทอง	พรรณานิคม	สกลนคร	62	8	1	0	3	4	1	0	6	7	0	0	-3	-3	-42.86
51	47020042	บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์	พรรณานิคม	สกลนคร	64	8	1	0	4	5	1	0	6	7	0	0	-2	-2	-28.57
52	47020064	บ้านหนองหวาย อ.พรรณานิคม	พรรณานิคม	สกลนคร	65	9	1	0	3	4	1	0	6	7	0	0	-3	-3	-42.86
53	47020035	บ้านกลางหนองดินคำ	พรรณานิคม	สกลนคร	67	8	1	0	5	6	1	0	6	7	0	0	-1	-1	-14.29
54	47020060	บ้านเสาช้างภูทอก้อม	พรรณานิคม	สกลนคร	68	9	1	0	3	4	1	0	6	7	0	0	-3	-3	-42.86
55	47020058	บ้านโนนอุดม	พรรณานิคม	สกลนคร	69	8	1	0	4	5	1	0	6	7	0	0	-2	-2	-28.57
56	47020028	บ้านหนองผือนาโนวิทยาจารย์	พรรณานิคม	สกลนคร	72	8	1	0	4	5	1	0	6	7	0	0	-2	-2	-28.57
57	47020029	บ้านนาเลา	พรรณานิคม	สกลนคร	77	8	1	0	5	6	1	0	6	7	0	0	-1	-1	-14.29
58	47020017	บ้านหนองเคียนคอนขาว	พรรณานิคม	สกลนคร	77	8	1	0	4	5	1	0	6	7	0	0	-2	-2	-28.57
59	47020041	บ้านนาตากาง	พรรณานิคม	สกลนคร	80	8	1	0	5	6	1	0	6	7	0	0	-1	-1	-14.29
60	47020051	บ้านสมสะอาด อ.พรรณานิคม	พรรณานิคม	สกลนคร	86	8	1	0	5	6	1	0	8	9	0	0	-3	-3	-33.33
61	47020069	บ้านคอนกอย	พรรณานิคม	สกลนคร	86	8	0	0	5	5	1	0	8	9	-1	0	-3	-4	-44.44
62	47020036	บ้านนาสาวนาน	พรรณานิคม	สกลนคร	95	8	1	0	5	6	1	0	8	9	0	0	-3	-3	-33.33
63	47020068	บ้านสว่าง	พรรณานิคม	สกลนคร	96	8	1	0	6	7	1	0	8	9	0	0	-2	-2	-22.22
64	47020047	บ้านบะทองนาหัวช้าง	พรรณานิคม	สกลนคร	102	8	1	0	5	6	1	0	8	9	0	0	-3	-3	-33.33
65	47020059	บ้านโคก	พรรณานิคม	สกลนคร	105	9	1	0	6	7	1	0	8	9	0	0	-2	-2	-22.22
66	47020043	บ้านบะหัวเมย	พรรณานิคม	สกลนคร	105	8	1	0	6	7	1	0	8	9	0	0	-2	-2	-22.22
67	47020027	บ้านห้วยบูนนาหัน	พรรณานิคม	สกลนคร	124	8	1	0	10	11	1	1	10	12	0	-1	0	-1	-8.33
68	47020033	บ้านโนนเรือตอเรือ	พรรณานิคม	สกลนคร	126	8	1	0	10	11	1	1	10	12	0	-1	0	-1	-8.33
69	47020034	โรงเรียน 62 (บ้านนาหัวบ่อวังทองเม็ก)	พรรณานิคม	สกลนคร	127	11	1	0	14	15	1	1	14	16	0	-1	0	-1	-6.25
70	47020057	บ้านคำข่า	พรรณานิคม	สกลนคร	129	12	1	0	15	16	1	1	15	17	0	-1	0	-1	-5.88
71	47020019	บ้านหนองโคกนาคำโนนธาตุ	พรรณานิคม	สกลนคร	129	11	1	0	14	15	1	1	14	16	0	-1	0	-1	-6.25
72	47020039	บ้านบะฮี	พรรณานิคม	สกลนคร	131	8	1	0	10	11	1	1	10	12	0	-1	0	-1	-8.33
73	47020026	บ้านถ่อน อ.พรรณานิคม	พรรณานิคม	สกลนคร	175	8	1	0	10	11	1	1	10	12	0	-1	0	-1	-8.33
74	47020052	บ้านพอกใหญ่คอนต้นม่วง	พรรณานิคม	สกลนคร	137	8	1	0	10	11	1	1	10	12	0	-1	0	-1	-8.33
75	47020022	บ้านเชิงชุม	พรรณานิคม	สกลนคร	149	11	1	0	14	15	1	1	14	16	0	-1	0	-1	-6.25
76	47020055	บ้านคำแหว	พรรณานิคม	สกลนคร	152	12	1	0	15	16	1	1	15	17	0	-1	0	-1	-5.88
77	47020030	บ้านอุนตง	พรรณานิคม	สกลนคร	157	11	1	1	14	16	1	1	14	16	0	0	0	0	0.00
78	47020049	ชุมชนบดมาตพอกน้อย	พรรณานิคม	สกลนคร	160	11	1	0	14	15	1	1	14	16	0	-1	0	-1	-6.25
79	47020045	วัดสุทิมงคล	พรรณานิคม	สกลนคร	167	9	1	0	11	12	1	1	11	13	0	-1	0	-1	-7.69
80	47020070	บ้านโนนทรายคำ	พรรณานิคม	สกลนคร	181	11	1	1	14	16	1	1	14	16	0	0	0	0	0.00
81	47020063	บ้านปึง	พรรณานิคม	สกลนคร	185	11	1	0	14	15	1	1	14	16	0	-1	0	-1	-6.25
82	47020056	บ้านไร่บ้านไผ่	พรรณานิคม	สกลนคร	188	11	1	0	14	15	1	1	14	16	0	-1	0	-1	-6.25
83	47020037	ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่	พรรณานิคม	สกลนคร	223	12	1	0	15	16	1	1	15	17	0	-1	0	-1	-5.88
84	47020021	บ้านตาลเสียน	พรรณานิคม	สกลนคร	247	11	1	0	14	15	1	1	14	16	0	-1	0	-1	-6.25
85	47020032	บ้านผักคำภู	พรรณานิคม	สกลนคร	257	11	1	1	14	16	1	1	14	16	0	0	0	0	0.00

ลำดับ	รหัสสถานศึกษา	ชื่อสถานศึกษา	อำเภอ/ กิ่งอำเภอ	จังหวัด	ปริมาณงาน		จำนวนครู						จำนวนครู - ขาด, +เกิน				- ขาด, +เกิน ร้อยละ		
					รวม		ตาม จ.18			ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.			รวม						
					นร.	ห้องผอ.	รอง	ครู	รวม	ผอ.	รอง	ครู	รวม	ผอ.	รอง	ครู		รวม	
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)					
86	47020067	บ้านบัว (สระพังวิทยา)	พรรณานิคม	สกลนคร	298	10	1	0	15	16	1	1	12	14	0	-1	3	2	14.29
87	47020062	บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)	พรรณานิคม	สกลนคร	275	11	1	0	16	17	1	1	14	16	0	-1	2	1	6.25
88	47020053	บ้านสูงเนินสามัคคี	พรรณานิคม	สกลนคร	479	17	1	1	23	25	1	1	21	23	0	0	2	2	8.70
89	47020044	อนุบาลพรรณานิคม	พรรณานิคม	สกลนคร	629	23	1	2	28	31	1	1	28	30	0	1	0	1	3.33
90	47020096	บ้านท่าลาด	พังโคน	สกลนคร	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	1	0	1	2	#DIV/0!
91	47020087	บ้านคอนหวาย	พังโคน	สกลนคร	14	5	1	0	2	3	0	0	กรอก	0	1	0	#VALUE!	3	#DIV/0!
92	47020088	บ้านนาแยง	พังโคน	สกลนคร	0	0	1	0	2	3	0	0	0	0	1	0	2	3	#DIV/0!
93	47020083	บ้านสร้างขุย	พังโคน	สกลนคร	19	8	1	0	1	2	0	0	กรอก	0	1	0	#VALUE!	2	#DIV/0!
94	47020094	บ้านหนองบัว(สาขานาเชือก)	พังโคน	สกลนคร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
95	47020082	บ้านหนองหญ้าปล้อง	พังโคน	สกลนคร	37	8	1	0	3	4	0	0	กรอก	0	1	0	#VALUE!	4	#DIV/0!
96	47020077	บ้านโนนขมิ้น	พังโคน	สกลนคร	41	8	1	0	2	3	1	0	6	7	0	0	-4	-4	-57.14
97	47020076	บ้านดอนตู	พังโคน	สกลนคร	46	9	1	0	3	4	1	0	6	7	0	0	-3	-3	-42.86
98	47020091	บ้านสมสะอาด อ.พังโคน	พังโคน	สกลนคร	64	9	1	0	3	4	1	0	6	7	0	0	-3	-3	-42.86
99	47020100	บ้านดงสวรรค์หนองกกด	พังโคน	สกลนคร	64	8	1	0	4	5	1	0	6	7	0	0	-2	-2	-28.57
100	47020093	บ้านหนองไฮ	พังโคน	สกลนคร	80	8	1	0	5	6	1	0	6	7	0	0	-1	-1	-14.29
101	47020092	บ้านหนองแคนโคกสะอาด	พังโคน	สกลนคร	81	8	0	0	5	5	1	0	8	9	-1	0	-3	-4	-44.44
102	47020081	บ้านดอนตาลโนนสูง	พังโคน	สกลนคร	81	8	1	0	6	7	1	0	8	9	0	0	-2	-2	-22.22
103	47020074	บ้านนาล้อม	พังโคน	สกลนคร	84	8	1	0	6	7	1	0	8	9	0	0	-2	-2	-22.22
104	47020078	บ้านโคกสามัคคี	พังโคน	สกลนคร	86	9	1	0	5	6	1	0	8	9	0	0	-3	-3	-33.33
105	47020073	บ้านโพนสว่างกลางเจริญ	พังโคน	สกลนคร	89	8	1	0	5	6	1	0	8	9	0	0	-3	-3	-33.33
106	47020097	บ้านสงเปือย	พังโคน	สกลนคร	91	8	1	0	5	6	1	0	8	9	0	0	-3	-3	-33.33
107	47020099	บ้านอ้อมเหมา	พังโคน	สกลนคร	123	8	1	0	10	11	1	1	10	12	0	-1	0	-1	-8.33
108	47020086	บ้านม่วงคำ	พังโคน	สกลนคร	127	8	1	0	10	11	1	1	10	12	0	-1	0	-1	-8.33
109	47020080	บ้านนาเหมือง	พังโคน	สกลนคร	129	8	1	0	10	11	1	1	10	12	0	-1	0	-1	-8.33
110	47020095	ชุมชนบ้านฝั่งแดง	พังโคน	สกลนคร	145	8	1	0	10	11	1	1	10	12	0	-1	0	-1	-8.33
111	47020084	ชุมชนตงม่วงไข่	พังโคน	สกลนคร	181	11	1	0	14	15	1	1	14	16	0	-1	0	-1	-6.25
112	47020085	บ้านผ้าขาวโพนแพง	พังโคน	สกลนคร	185	9	1	0	11	12	1	1	11	13	0	-1	0	-1	-7.69
113	47020071	บ้านนาถ่อน	พังโคน	สกลนคร	194	8	1	0	10	11	1	1	10	12	0	-1	0	-1	-8.33
114	47020072	บ้านต้นผึ้ง	พังโคน	สกลนคร	196	13	1	0	17	18	1	1	17	19	0	-1	0	-1	-5.26
115	47020089	บ้านหนองบัว	พังโคน	สกลนคร	219	11	1	1	14	16	1	1	14	16	0	0	0	0	0.00
116	47020090	บ้านแร่	พังโคน	สกลนคร	287	11	1	0	14	15	1	1	14	16	0	-1	0	-1	-6.25
117	47020098	บ้านไฮย่อง (ภูสีนประขานุกูล)	พังโคน	สกลนคร	376	14	1	1	18	20	1	1	18	20	0	0	0	0	0.00
118	47020079	บ้านพังโคน(เจ้าปาสวรรค์วิทยา)	พังโคน	สกลนคร	942	33	1	2	40	43	1	2	40	43	0	0	0	0	0.00
119	47020117	บ้านนาบ่อ	วาริชภูมิ	สกลนคร	16	7	1	0	2	3	0	0	กรอก	0	1	0	#VALUE!	3	#DIV/0!
120	47020108	บ้านหนองแปน อ.วาริชภูมิ	วาริชภูมิ	สกลนคร	0	0	1	0	2	3	0	0	0	0	1	0	2	3	#DIV/0!
121	47020113	บ้านดอนยานาง อ.วาริชภูมิ	วาริชภูมิ	สกลนคร	45	8	1	0	3	4	1	0	6	7	0	0	-3	-3	-42.86
122	47020104	บ้านโคกตาทอง	วาริชภูมิ	สกลนคร	54	8	1	0	3	4	1	0	6	7	0	0	-3	-3	-42.86
123	47020123	วาริชภูมิพิทยาคาร	วาริชภูมิ	สกลนคร	56	8	1	0	3	4	1	0	6	7	0	0	-3	-3	-42.86
124	47020114	บ้านโคกศาลา	วาริชภูมิ	สกลนคร	67	8	1	0	3	4	1	0	6	7	0	0	-3	-3	-42.86
125	47020122	บ้านหนองแวง	วาริชภูมิ	สกลนคร	69	8	1	0	4	5	1	0	6	7	0	0	-2	-2	-28.57
126	47020115	บ้านผักตบ	วาริชภูมิ	สกลนคร	76	8	1	0	4	5	1	0	6	7	0	0	-2	-2	-28.57
127	47020124	บ้านธาตุกุดพร้าว	วาริชภูมิ	สกลนคร	85	8	1	0	5	6	1	0	8	9	0	0	-3	-3	-33.33
128	47020105	บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม	วาริชภูมิ	สกลนคร	91	8	1	0	8	9	1	0	8	9	0	0	0	0	0.00
129	47020103	บ้านดงบังป่าโจด	วาริชภูมิ	สกลนคร	97	8	1	0	5	6	1	0	8	9	0	0	-3	-3	-33.33

ลำดับ	รหัสสถานศึกษา	ชื่อสถานศึกษา	อำเภอ/ กิ่งอำเภอ	จังหวัด	ปริมาณงาน		จำนวนครู							จำนวนครู - ขาด, +เกิน				ขาด, +เกิน ร้อยละ	
					รวม		ตาม จ.18			ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.									
					นร.	ห้องผอ.	รอง	ครู	รวม	ผอ.	รอง	ครู	รวม	ผอ.	รอง	ครู	รวม		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)					
130	47020119	บ้านโพธิ์ใหม่	วาริชภูมิ	สกลนคร	101	8	1	0	5	6	1	0	8	9	0	0	-3	-3	-33.33
131	47020120	บ้านห้วยบาง	วาริชภูมิ	สกลนคร	121	9	1	0	11	12	1	1	11	13	0	-1	0	-1	-7.69
132	47020121	บ้านเหล่าโพธิ์ทองหนองข่วง	วาริชภูมิ	สกลนคร	123	8	1	0	10	11	1	1	10	12	0	-1	0	-1	-8.33
133	47020107	บ้านหนองกุง อ.วาริชภูมิ	วาริชภูมิ	สกลนคร	131	8	1	0	10	11	1	1	10	12	0	-1	0	-1	-8.33
134	47020128	บ้านดอนยาวประชากรอุปการ	วาริชภูมิ	สกลนคร	132	8	1	0	10	11	1	1	10	12	0	-1	0	-1	-8.33
135	47020116	บ้านไฮปลาไหล	วาริชภูมิ	สกลนคร	141	8	1	0	10	11	1	1	10	12	0	-1	0	-1	-8.33
136	47020102	บ้านค้อเขี้ยวพิทยาภูมิ	วาริชภูมิ	สกลนคร	145	11	1	0	14	15	1	1	14	16	0	-1	0	-1	-6.25
137	47020126	บ้านจำปาศิริราษฎร์	วาริชภูมิ	สกลนคร	148	8	1	0	10	11	1	1	10	12	0	-1	0	-1	-8.33
138	47020118	บ้านจันทองหนองทม	วาริชภูมิ	สกลนคร	156	8	1	0	10	11	1	1	10	12	0	-1	0	-1	-8.33
139	47020112	บ้านดงคำโพธิ์	วาริชภูมิ	สกลนคร	162	11	1	0	14	15	1	1	14	16	0	-1	0	-1	-6.25
140	47020125	บ้านกุดตะกอบ	วาริชภูมิ	สกลนคร	163	12	1	0	15	16	1	1	15	17	0	-1	0	-1	-5.88
141	47020109	บ้านคำบ่อ	วาริชภูมิ	สกลนคร	204	8	1	0	10	11	1	1	10	12	0	-1	0	-1	-8.33
142	47020110	บ้านคำบิตโคกโพธิ์ยาง	วาริชภูมิ	สกลนคร	176	9	1	0	11	12	1	1	11	13	0	-1	0	-1	-7.69
143	47020127	บ้านหนองลาติวิทยาคาร	วาริชภูมิ	สกลนคร	184	11	1	0	14	15	1	1	14	16	0	-1	0	-1	-6.25
144	47020106	บ้านทุ่งเชือก	วาริชภูมิ	สกลนคร	200	8	1	0	10	11	1	1	10	12	0	-1	0	-1	-8.33
145	47020111	บ้านตาตวง	วาริชภูมิ	สกลนคร	346	12	1	1	19	21	1	1	15	17	0	0	4	4	23.53
146	47020138	บ้านค้อใต้	สว่างแดนดิน	สกลนคร	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	#DIV/0!
147	47020172	บ้านหนองหอย	สว่างแดนดิน	สกลนคร	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	1	0	1	2	#DIV/0!
148	47020166	บ้านดอนยาว อ.สว่างแดนดิน	สว่างแดนดิน	สกลนคร	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	1	0	1	2	#DIV/0!
149	47020182	บ้านขาว	สว่างแดนดิน	สกลนคร	25	7	1	0	2	3	0	0	กรอก	0	1	0	#VALUE!	3	#DIV/0!
150	47020213	บ้านโพธิ์งาม	สว่างแดนดิน	สกลนคร	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	1	0	1	2	#DIV/0!
151	47020165	บ้านม้า	สว่างแดนดิน	สกลนคร	33	8	0	0	2	2	0	0	กรอก	0	0	0	#VALUE!	2	#DIV/0!
152	47020183	บ้านบาก	สว่างแดนดิน	สกลนคร	36	8	1	0	4	5	0	0	กรอก	0	1	0	#VALUE!	5	#DIV/0!
153	47020186	บ้านโนนสะอาด	สว่างแดนดิน	สกลนคร	0	0	1	0	2	3	0	0	0	0	1	0	2	3	#DIV/0!
154	47020202	บ้านถ่อน อ.สว่างแดนดิน	สว่างแดนดิน	สกลนคร	40	9	1	0	3	4	0	0	กรอก	0	1	0	#VALUE!	4	#DIV/0!
155	47020189	บ้านคอนม่วงไข่	สว่างแดนดิน	สกลนคร	44	9	1	0	3	4	1	0	6	7	0	0	-3	-3	-42.86
156	47020142	คำเจริญวิทยา	สว่างแดนดิน	สกลนคร	46	8	1	0	4	5	1	0	6	7	0	0	-2	-2	-28.57
157	47020168	บ้านหนองหว้า	สว่างแดนดิน	สกลนคร	62	8	1	0	4	5	1	0	6	7	0	0	-2	-2	-28.57
158	47020225	บ้านชุมชัยหนองย่างชั้น	สว่างแดนดิน	สกลนคร	49	8	1	0	2	3	1	0	6	7	0	0	-4	-4	-57.14
159	47020179	บ้านคำนาดี	สว่างแดนดิน	สกลนคร	51	8	1	0	4	5	1	0	6	7	0	0	-2	-2	-28.57
160	47020160	บ้านหนองหลักช้าง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	53	8	1	0	3	4	1	0	6	7	0	0	-3	-3	-42.86
161	47020178	บ้านโคกหนองกุง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	54	8	1	0	2	3	1	0	6	7	0	0	-4	-4	-57.14
162	47020145	บ้านยางคำ	สว่างแดนดิน	สกลนคร	55	8	1	0	4	5	1	0	6	7	0	0	-2	-2	-28.57
163	47020209	บ้านโคกสีไค	สว่างแดนดิน	สกลนคร	55	8	1	0	4	5	1	0	6	7	0	0	-2	-2	-28.57
164	47020170	บ้านโคกหลวง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	56	8	1	0	4	5	1	0	6	7	0	0	-2	-2	-28.57
165	47020141	ชุมพลศึกษา	สว่างแดนดิน	สกลนคร	58	8	1	0	4	5	1	0	6	7	0	0	-2	-2	-28.57
166	47020161	บ้านนาเตียง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	59	8	1	0	3	4	1	0	6	7	0	0	-3	-3	-42.86
167	47020205	บ้านค้อโพธิ์สว่างยางชุม	สว่างแดนดิน	สกลนคร	60	8	1	0	4	5	1	0	6	7	0	0	-2	-2	-28.57
168	47020175	บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม)	สว่างแดนดิน	สกลนคร	61	9	1	0	3	4	1	0	6	7	0	0	-3	-3	-42.86
169	47020154	บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา)	สว่างแดนดิน	สกลนคร	62	8	1	0	4	5	1	0	6	7	0	0	-2	-2	-28.57
170	47020208	บ้านนาจัว	สว่างแดนดิน	สกลนคร	63	9	1	0	4	5	1	0	6	7	0	0	-2	-2	-28.57
171	47020187	บ้านหนองกุง อ.สว่างแดนดิน	สว่างแดนดิน	สกลนคร	66	8	1	0	5	6	1	0	6	7	0	0	-1	-1	-14.29
172	47020203	บ้านคำดาดา (อรัญวาสีวิทยา)	สว่างแดนดิน	สกลนคร	66	9	1	0	5	6	1	0	6	7	0	0	-1	-1	-14.29
173	47020167	บ้านคำเม็ก(พัฒนาบำรุง)	สว่างแดนดิน	สกลนคร	67	8	1	0	3	4	1	0	6	7	0	0	-3	-3	-42.86

ลำดับ	รหัสสถานศึกษา	ชื่อสถานศึกษา	อำเภอ/ กิ่งอำเภอ	จังหวัด	ปริมาณงาน		จำนวนครู							จำนวนครู - ขาด, +เกิน				ขาด, +เกิน ร้อยละ	
					รวม		ตาม จ.18				ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.								
					นร.	ห้องผอ.	รอง	ครู	รวม	ผอ.	รอง	ครู	รวม	ผอ.	รอง	ครู	รวม		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
174	47020171	บ้านคันชา	สว่างแดนดิน	สกลนคร	69	9	1	0	4	5	1	0	6	7	0	0	-2	-2	-28.57
175	47020221	บ้านหวาย	สว่างแดนดิน	สกลนคร	69	9	1	0	4	5	1	0	6	7	0	0	-2	-2	-28.57
176	47020190	บ้านคำไชยวาน	สว่างแดนดิน	สกลนคร	70	8	1	0	4	5	1	0	6	7	0	0	-2	-2	-28.57
177	47020143	กุดจิกนาสมบูรณ	สว่างแดนดิน	สกลนคร	71	8	1	0	6	7	1	0	6	7	0	0	0	0	0.00
178	47020162	บ้านหนองหวาย อ.สว่างแดนดิน	สว่างแดนดิน	สกลนคร	75	9	1	0	4	5	1	0	6	7	0	0	-2	-2	-28.57
179	47020201	บ้านพันนา	สว่างแดนดิน	สกลนคร	82	8	0	0	5	5	1	0	8	9	-1	0	-3	-4	-44.44
180	47020158	บ้านหนองดินคำ	สว่างแดนดิน	สกลนคร	82	8	1	0	5	6	1	0	8	9	0	0	-3	-3	-33.33
181	47020173	บ้านธาตุ	สว่างแดนดิน	สกลนคร	95	8	0	0	4	4	1	0	8	9	-1	0	-4	-5	-55.56
182	47020196	บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	84	8	1	0	5	6	1	0	8	9	0	0	-3	-3	-33.33
183	47020204	บ้านโพนสูง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	86	8	1	0	6	7	1	0	8	9	0	0	-2	-2	-22.22
184	47020195	บ้านหนองบัวแพ	สว่างแดนดิน	สกลนคร	87	8	1	0	5	6	1	0	8	9	0	0	-3	-3	-33.33
185	47020149	บ้านดงจันทหนองไม้(ราษฎร์บำรุง)	สว่างแดนดิน	สกลนคร	89	8	1	0	6	7	1	0	8	9	0	0	-2	-2	-22.22
186	47020181	บ้านดอนหัน	สว่างแดนดิน	สกลนคร	91	8	1	0	6	7	1	0	8	9	0	0	-2	-2	-22.22
187	47020224	บ้านโคกสำราญ	สว่างแดนดิน	สกลนคร	91	8	1	0	6	7	1	0	8	9	0	0	-2	-2	-22.22
188	47020199	บ้านหนองหอยคัมปลาเชิงไผ่ยาว	สว่างแดนดิน	สกลนคร	93	9	1	0	5	6	1	0	8	9	0	0	-3	-3	-33.33
189	47020185	บ้านโคกสวัสดิ์	สว่างแดนดิน	สกลนคร	95	8	1	0	6	7	1	0	8	9	0	0	-2	-2	-22.22
190	47020176	บ้านบ่อไร่ (ผลานิวัต)	สว่างแดนดิน	สกลนคร	98	8	1	0	5	6	1	0	8	9	0	0	-3	-3	-33.33
191	47020197	บ้านหนองตาล	สว่างแดนดิน	สกลนคร	98	8	1	0	5	6	1	0	8	9	0	0	-3	-3	-33.33
192	47020192	บ้านคำสะแนน	สว่างแดนดิน	สกลนคร	99	8	1	0	6	7	1	0	8	9	0	0	-2	-2	-22.22
193	47020210	ชุมชนบ้านสร้างคูคอนเชียง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	103	8	1	0	9	10	1	0	8	9	0	0	1	1	11.11
194	47020191	บ้านนาทม	สว่างแดนดิน	สกลนคร	105	8	1	0	8	9	1	0	8	9	0	0	0	0	0.00
195	47020198	บ้านทุ่งปลากัด	สว่างแดนดิน	สกลนคร	108	8	1	0	5	6	1	0	8	9	0	0	-3	-3	-33.33
196	47020164	บ้านเตาโหลสร้างแก้ว	สว่างแดนดิน	สกลนคร	109	8	1	0	10	11	1	0	8	9	0	0	2	2	22.22
197	47020188	บ้านด้ายนาคุณวิทยา	สว่างแดนดิน	สกลนคร	109	9	1	0	5	6	1	0	8	9	0	0	-3	-3	-33.33
198	47020144	บ้านคันทันแสงสว่าง (รวมราษฎร์บำรุง)	สว่างแดนดิน	สกลนคร	116	8	1	0	9	10	1	0	8	9	0	0	1	1	11.11
199	47020212	บ้านโนนเสาขวัญ	สว่างแดนดิน	สกลนคร	116	8	1	0	10	11	1	0	8	9	0	0	2	2	22.22
200	47020140	บ้านหนองแคนของโฮง(อำนวยการศิลป์)	สว่างแดนดิน	สกลนคร	121	8	1	0	10	11	1	1	10	12	0	-1	0	-1	-8.33
201	47020151	บ้านโคกคอนคอนม่วย	สว่างแดนดิน	สกลนคร	122	8	1	0	10	11	1	1	10	12	0	-1	0	-1	-8.33
202	47020157	บ้านเล่า(ประชาคุณเคราะห์)	สว่างแดนดิน	สกลนคร	122	8	1	0	10	11	1	1	10	12	0	-1	0	-1	-8.33
203	47020206	บ้านดอนเชียงยืน	สว่างแดนดิน	สกลนคร	122	8	1	0	10	11	1	1	10	12	0	-1	0	-1	-8.33
204	47020215	บ้านหนองซาด	สว่างแดนดิน	สกลนคร	122	8	1	0	10	11	1	1	10	12	0	-1	0	-1	-8.33
205	47020159	บ้านตาลนึ่ง (โพธิราชอำนวย)	สว่างแดนดิน	สกลนคร	123	11	1	0	14	15	1	1	14	16	0	-1	0	-1	-6.25
206	47020207	บ้านคำชนดงตอง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	124	8	1	0	10	11	1	1	10	12	0	-1	0	-1	-8.33
207	47020217	บ้านดงสวรรค์(ครูราษฎร์รังสรรค์)	สว่างแดนดิน	สกลนคร	126	8	1	0	10	11	1	1	10	12	0	-1	0	-1	-8.33
208	47020184	บ้านจำปานาถอน	สว่างแดนดิน	สกลนคร	131	8	1	0	10	11	1	1	10	12	0	-1	0	-1	-8.33
209	47020214	บ้านสร้างนบ	สว่างแดนดิน	สกลนคร	132	8	1	0	10	11	1	1	10	12	0	-1	0	-1	-8.33
210	47020148	บ้านหนองหมากแซว	สว่างแดนดิน	สกลนคร	133	8	1	0	10	11	1	1	10	12	0	-1	0	-1	-8.33
211	47020223	บ้านโคกดินแดง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	140	9	1	0	11	12	1	1	11	13	0	-1	0	-1	-7.69
212	47020193	บ้านหนามแท่ง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	141	8	1	0	10	11	1	1	10	12	0	-1	0	-1	-8.33
213	47020156	บ้านตาลโกน	สว่างแดนดิน	สกลนคร	160	11	1	0	14	15	1	1	14	16	0	-1	0	-1	-6.25
214	47020211	บ้านแวง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	189	8	1	0	10	11	1	1	10	12	0	-1	0	-1	-8.33
215	47020147	บ้านปลวกธาตุโสภณวิทยา	สว่างแดนดิน	สกลนคร	166	8	1	0	10	11	1	1	10	12	0	-1	0	-1	-8.33
216	47020155	บ้านตาล	สว่างแดนดิน	สกลนคร	167	8	1	0	10	11	1	1	10	12	0	-1	0	-1	-8.33
217	47020139	บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร)	สว่างแดนดิน	สกลนคร	177	11	1	1	14	16	1	1	14	16	0	0	0	0	0.00

ลำดับ	รหัสสถานศึกษา	ชื่อสถานศึกษา	อำเภอ/ กิ่งอำเภอ	จังหวัด	ปริมาณงาน		จำนวนครู							จำนวนครู - ขาด, +เกิน				- ขาด, +เกิน ร้อยละ	
					รวม		ตาม จ.18				ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.								
					นร.	ห้องผอ.	รอง	ครู	รวม	ผอ.	รอง	ครู	รวม	ผอ.	รอง	ครู	รวม		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)					
218	47020153	บ้านหนองไผ่	สว่างแดนดิน	สกลนคร	185	11	1	1	14	16	1	1	14	16	0	0	0	0	0.00
219	47020180	ชุมชนบงเหนือ	สว่างแดนดิน	สกลนคร	226	8	1	0	10	11	1	1	10	12	0	-1	0	-1	-8.33
220	47020174	บงใต้โนนรังพัฒนา	สว่างแดนดิน	สกลนคร	197	11	1	0	14	15	1	1	14	16	0	-1	0	-1	-6.25
221	47020177	บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี	สว่างแดนดิน	สกลนคร	211	9	1	0	11	12	1	1	11	13	0	-1	0	-1	-7.69
222	47020169	บ้านหินโงมโนนสร้างไพ	สว่างแดนดิน	สกลนคร	221	11	1	1	14	16	1	1	14	16	0	0	0	0	0.00
223	47020150	บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา)	สว่างแดนดิน	สกลนคร	230	8	1	1	11	13	1	1	10	12	0	0	1	1	8.33
224	47020200	บ้านโพน(เกาะแก้ววิทยา)	สว่างแดนดิน	สกลนคร	244	11	1	0	14	15	1	1	14	16	0	-1	0	-1	-6.25
225	47020146	บ้านคำสะอาด	สว่างแดนดิน	สกลนคร	283	13	1	1	17	19	1	1	17	19	0	0	0	0	0.00
226	47020152	บ้านบึงโน	สว่างแดนดิน	สกลนคร	308	14	1	1	19	21	1	1	19	21	0	0	0	0	0.00
227	47020163	ทรายมูลหนองทรายศรีพิทยา	สว่างแดนดิน	สกลนคร	326	14	1	1	19	21	1	1	19	21	0	0	0	0	0.00
228	47020219	บ้านหนองทุ่ม(พุทธาเนศวร)	สว่างแดนดิน	สกลนคร	330	14	1	1	19	21	1	1	18	20	0	0	1	1	5.00
229	47020194	บ้านถ่อน (คุรุราษฎร์สามัคคี)	สว่างแดนดิน	สกลนคร	343	14	1	0	19	20	1	1	19	21	0	-1	0	-1	-4.76
230	47020220	บ้านเปือยหาดวันพิทยาสรรพ์	สว่างแดนดิน	สกลนคร	352	12	1	1	15	17	1	1	15	17	0	0	0	0	0.00
231	47020222	หนองหลวงวิทยานุกูล	สว่างแดนดิน	สกลนคร	368	15	1	1	18	20	1	1	18	20	0	0	0	0	0.00
232	47020218	อนุบาลสว่างแดนดิน	สว่างแดนดิน	สกลนคร	853	29	1	2	35	38	1	2	35	38	0	0	0	0	0.00
233	47020216	บ้านหนองหนองพะเนา(มิตรภาพที่ 126)	สว่างแดนดิน	สกลนคร	1209	41	1	3	60	64	1	3	54	58	0	0	6	6	10.34
234	47020231	บ้านท่าวารี่	ส่องดาว	สกลนคร	44	8	1	0	4	5	1	0	6	7	0	0	-2	-2	-28.57
235	47020246	บ้านหันสมัย	ส่องดาว	สกลนคร	46	8	1	0	4	5	1	0	6	7	0	0	-2	-2	-28.57
236	47020234	บ้านโพนสว่าง	ส่องดาว	สกลนคร	52	8	1	0	4	5	1	0	6	7	0	0	-2	-2	-28.57
237	47020242	บ้านไทยเจริญ	ส่องดาว	สกลนคร	58	8	1	0	4	5	1	0	6	7	0	0	-2	-2	-28.57
238	47020241	บ้านกุดแสง(ธาราประชานำรุง)	ส่องดาว	สกลนคร	62	8	1	0	4	5	1	0	6	7	0	0	-2	-2	-28.57
239	47020247	บ้านหนองกุง อ.ส่องดาว	ส่องดาว	สกลนคร	67	9	1	0	4	5	1	0	6	7	0	0	-2	-2	-28.57
240	47020236	อภัยดำรงธรรม	ส่องดาว	สกลนคร	68	9	1	0	5	6	1	0	6	7	0	0	-1	-1	-14.29
241	47020244	ชุมชนส่องดาว	ส่องดาว	สกลนคร	77	8	1	0	5	6	1	0	6	7	0	0	-1	-1	-14.29
242	47020230	บ้านคำก่า	ส่องดาว	สกลนคร	78	8	1	0	6	7	1	0	6	7	0	0	0	0	0.00
243	47020238	บ้านโคกสะอาด	ส่องดาว	สกลนคร	87	9	1	0	5	6	1	0	8	9	0	0	-3	-3	-33.33
244	47020237	บ้านหนองม่วง	ส่องดาว	สกลนคร	88	8	1	0	6	7	1	0	8	9	0	0	-2	-2	-22.22
245	47020235	บ้านบ่อใหญ่(มิตรภาพที่ 36)	ส่องดาว	สกลนคร	93	9	1	0	5	6	1	0	8	9	0	0	-3	-3	-33.33
246	47020239	จงกลกิตติขจรวิทยา	ส่องดาว	สกลนคร	115	11	1	0	14	15	1	0	13	14	0	0	1	1	7.14
247	47020232	บ้านปทุมวาปี	ส่องดาว	สกลนคร	125	8	1	0	10	11	1	1	10	12	0	-1	0	-1	-8.33
248	47020245	หนองใสพรเจริญวิทยา	ส่องดาว	สกลนคร	127	11	1	0	14	15	1	1	14	16	0	-1	0	-1	-6.25
249	47020240	บ้านดงแสนตอ(สุวรรณวิทยาคาร)	ส่องดาว	สกลนคร	173	11	1	1	14	16	1	1	14	16	0	0	0	0	0.00
250	47020226	บ้านชัยชนะ	ส่องดาว	สกลนคร	189	11	1	1	14	16	1	1	14	16	0	0	0	0	0.00
251	47020228	บ้านภูตะคาม	ส่องดาว	สกลนคร	190	11	1	0	14	15	1	1	14	16	0	-1	0	-1	-6.25
252	47020233	บ้านหนองงวงประชาราษฎร์อำนวย	ส่องดาว	สกลนคร	248	11	1	1	14	16	1	1	14	16	0	0	0	0	0.00
253	47020227	ชุมชนบ้านท่าศิลา	ส่องดาว	สกลนคร	283	11	1	0	14	15	1	1	14	16	0	-1	0	-1	-6.25
254	47020243	อุดมสังวรวิทยา	ส่องดาว	สกลนคร	299	12	1	0	16	17	1	1	15	17	0	-1	1	0	0.00
255	47020229	บ้านสีสุกห้วยโง	ส่องดาว	สกลนคร	375	12	1	1	16	18	1	1	15	17	0	0	1	1	5.88
รวมทั้งหมด 255 โรงเรียน					35109	2334	249	22	2220	2507	229	116	2391	2736	20	-78	194	-229	-8.37

บัญชีตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน เพื่อบรรยายกรณีสปติ รอบที่ 2

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงานระดับส่วน	เลขที่จ่ายตรง	เลขที่ตำแหน่ง	ชื่อรหัสตำแหน่งในสายงาน	ประเภทตำแหน่งระดับ	เงินเดือน	อัตรากำลังครู	ความต้องการวิชาเอก	หมายเหตุของตำแหน่ง
1	โรงเรียนวัดสุทธจินด	0211096	901	ครู	คศ.3	58,390	0	คณิตศาสตร์	
2	โรงเรียนบ้านคำแก้ว	0230710	2844	ครู	คศ.3	58,390	0	ภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์	
3	โรงเรียนบ้านโคกมะนาวพันสมัย	0211374	2275	ครู	คศ.3	58,390	0	ภาษาไทย	
4	โรงเรียนบ้านคำชนดงตอง	0230487	4993	ครู	คศ.3	58,390	0	คณิตศาสตร์	
5	โรงเรียนบ้านดงสง่า	0231119	5140	ครู	คศ.3	58,390	0	คณิตศาสตร์	
6	โรงเรียนบ้านดงสง่า	0231124	6263	ครู	คศ.3	58,390	0	ภาษาอังกฤษ	
7	โรงเรียนบ้านกุดตะกบก	0229352	7800	ครู	คศ.3	58,390	0	อุตสาหกรรมศิลป์,พลศึกษา	
8	โรงเรียนบ้านหนองแปน อ.เจริญศิลป์	0231137	5107	ครู	คศ.3	58,390	0	คณิตศาสตร์	
9	โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภณวิทยา	0230188	5867	ครู	คศ.1	20,220	0	ปฐมวัย	
10	โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภณวิทยา	0230192	5873	ครู	คศ.3	61,490	0	คณิตศาสตร์,วิทย์	
11	โรงเรียนหนองไสพร์เจริญวิทยา	0230510	6134	ครู	คศ.3	58,390	0	ปฐมวัย	
12	โรงเรียนบ้านชัยชนะ	0230599	6214	ครู	คศ.1	22,360	0	อุตสาหกรรมศิลป์,ปฐมวัย	
13	โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา	0230659	6269	ครู	คศ.3	68,370	0	สังคมศึกษา	
14	โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน	0229588	4839	ครู	คศ.3	68,800	0	วิทยาศาสตร์ทั่วไป	